



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๑๔๐๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมการจ้างงานมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ทั้งนี้ ในโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการจ้างงานเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

**๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ประกอบด้วย**

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และ บริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี	กรรมการ

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	กรรมการ
หัวหน้างานการเงิน	กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	กรรมการและเลขานุการ
นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล มีหน้าที่ สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดไว้ตามประกาศ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การสมัครและสรุปผลการคัดเลือก โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลฯ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team

**ตำบลสลกบาตร อำเภอขามเฒ่า**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สอนมะลิ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร. บรรจงศักดิ์ พิภพสมบูรณ์	กรรมการ

**ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีรพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส	กรรมการ

**ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์	กรรมการ
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา	กรรมการ

**ตำบลวังแฉ่ม อำเภอคลองขลุง**

ดร.วิชรา วินัยธรรม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือหนุ่ม	กรรมการ

**ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ	กรรมการ
------------------------------------	---------

**ตำบลเขาศรีส อำเภอพรานกระต่าย**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทน์อินทร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ	กรรมการ

**ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม	กรรมการ
อาจารย์ชุตินา สัจจรินทะ	กรรมการ

/ตำบล...

**ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย**

อาจารย์นารณรี เพ็ญอิม	กรรมการ
อาจารย์ศุภฤทธิ ธาราทิพย์นรา	กรรมการ

**ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์มณี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน ป้อมปราการ	กรรมการ

**ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร**

อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา	กรรมการ
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม	กรรมการ

**ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรงค์ รามบุตร	กรรมการ

**ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน	กรรมการ
อาจารย์ปรีชาภรณ์ ชันบุรี	กรรมการ

**ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก**

อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจทยาธรรม	กรรมการ
อาจารย์อรรถัย อนุรักษวัฒน์	กรรมการ

**ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด**

อาจารย์ภักพล รื่นกลิ่น	กรรมการ
ดร.ศุภมาส ผกาภาศ	กรรมการ

**ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์	กรรมการ
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา	กรรมการ

**ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ บุญนิยม	กรรมการ

**ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา**

อาจารย์นิวดี คลั่งสีดา	กรรมการ
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ่มมี	กรรมการ

๓. ฝ่ายประสานงานประจำห้องสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ทำหน้าที่ จัดเตรียมโปรแกรมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ รวบรวมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ รับลงทะเบียนผู้เข้าสัมภาษณ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

**กรรมการฝ่ายประสานงานการสัมภาษณ์**

นายอนุชา พวงผกา	หัวหน้า
นางสาวอนัญญา พลแก้ว	ผู้ช่วย
นางสาวอภิสร่า อิ่มบุญ	ผู้ช่วย
นางสาวสิริยา โพธิ์มูล	ผู้ช่วย
นางสาวปัทมชาติ สีหา	ผู้ช่วย
นางสาวชฎาพร สุ่มประดิษฐ์	ผู้ช่วย
นายเฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง	ผู้ช่วย
นางสาวบุษญา อ้ายแก้ว	ผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกุล	ผู้ช่วย
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม	เลขานุการ

**กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร**

นายขวัญ พิภพทอง	หัวหน้า
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาวุฒิ อุทธา	ผู้ช่วย
นางสาวภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรรม	ผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา สุริยธรรม	ผู้ช่วย
นายบดินทร์ สังวรินทะ	ผู้ช่วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการเป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Signature Code : F๖๘AiKfHy๒QC๕FKLiBH๒

